

Source :

ผู้จัดการรายวัน

59502214

Date :

11 พ.ย. 2559

Page :

๓

No :

บราซิล⁴พอใจยกไทยกรณีอุดหนุนน้ำตาล

ผู้จัดการรายวัน360 - ไทยยินยอมบราซิลกรณีฎีการ้องต่อ WTO ว่าอุดหนุนการส่งออกน้ำตาลคืบหน้าหลัง "บราซิล" พอใจแผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของไทยแต่หวังไม่ปฏิบัติจริงขอให้ไทยส่งแผนปฏิบัติภายใน 1 เดือนก่อนบินถกอีกรอบ 7 ก.พ. 60

แหล่งข่าวจากกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยได้เดินทางเพื่อเจรจากับบราซิลกรณีที่บราซิลยื่นคำร้องต่อองค์การการค้าโลก(WTO) กล่าวหาไทยอุดหนุนการส่งออกน้ำตาลทรายจนเป็นผลให้ราคาน้ำตาลทรายตลาดโลกตกต่ำ ซึ่งการเจรจาเป็นไปด้วยดีโดยทางบราซิลพอใจต่อแผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของไทยที่ได้ผ่านมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) ไปแล้วเมื่อตุลาคมแต่ต้องการเห็นความ

ชัดเจนจึงขอให้ไทยนำเสนอแผนปฏิบัติกลับมาให้พิจารณาอีกครั้งในภายใน 1 เดือน จากนั้นจะมีการหารือกันอีกรอบประมาณวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560

ทั้งนี้ ไทยได้ชี้แจงให้เห็นถึงความตั้งใจต่อแผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายที่ได้กำหนดแผนหลักๆ 3 ด้านเพื่อที่จะทำให้บราซิลหายกังวลได้แก่ 1.การปรับโครงสร้างราคาน้ำตาลทรายโดยนำไปสู่การลอยตัว 2.การยกเลิกโควตาน้ำตาลทรายทั้งหมดที่ปัจจุบันกำหนดเป็นโควตา ก. (บริโภคในประเทศ) และการส่งออก(โควตา ข.และโควตา ค.) 3.งดการช่วยเหลือด้านราคาอ้อยกับเกษตรกร

นายธีระชัย แสนแก้ว ประธานชมรมสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสาน กล่าวว่า การเดินทางไปเจรจากับบราซิลมีทิศทางที่ดีขึ้นซึ่งก็คงจะต้องเจรจาและดูหากันต่อไปอีก

อย่างไรก็ตาม กรณีราคาอ้อยขึ้นต้นฤดูกาลผลิตปี 59/60 คงจะไม่มีการขอเงินเพิ่มจาก ธ.ก.ส.เช่นที่ผ่านๆ มาแต่ในแผนปรับโครงสร้างฯ นั้นชาวไร่และโรงงานจะได้มาหรือถึงแนวทางต่อไปกรณีที่ราคาอ้อยไม่คุ้มกับต้นทุนการผลิตซึ่งก็มีวิธีดำเนินการได้ไม่ยาก

"บราซิลมองว่ารัฐอุดหนุนส่วนหนึ่งเพราะการช่วยเหลือค่าอ้อยเพิ่มเติมจากที่ประกาศได้นำไปเข้า ครม.เพื่อรับทราบให้ ธ.ก.ส.ปล่อยกู้ให้ซึ่งจุดนี้จริงๆ แล้วถ้าไม่ผ่าน ครม.ก็จบ เพราะจริงๆ แล้วเป็นการกู้ของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย(กท.) กับ ธ.ก.ส. ต่อไป ถ้าไม่ต้องรายงาน ครม.ให้เป็นเรื่องของเอกชนกับเอกชนแต่ตอนนี้ทำอย่างไรให้กองทุนอ้อยนั้นมีเงินสะสมเพราะขณะนี้ยังเป็นหนี้อยู่ ทั้งหมดเราก็คงจะต้องใช้เวลาอีกปีหนึ่งถึงจะปฏิบัติได้" นายธีระชัย กล่าว.